



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

.....

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และเพื่อสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

บัญชีแนบท้ายประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
นายสายัณห์ จันทร์ละมุด ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู คนที่ ๑

ลำดับ ที่	กระบวนการบริหาร	มอบโดยอาศัยกฎหมาย	ลักษณะงานที่มอบหมายให้ ปฏิบัติ
๑	บริการค้นข้อมูลข่าวสาร	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๒	บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๓	การจัดเก็บภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการออก ใบเสร็จรับเงิน อำนาจในการ ออกหนังสือทวงค่าภาษี
๔	ขออนุญาตจดทะเบียน พาณิชย์	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการออกใบอนุญาต
๕	บริการค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ขยะมูลฝอย	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการออก ใบเสร็จรับเงิน อำนาจในการ ออกหนังสือทวงค่าจัดเก็บขยะ มูลฝอย

บัญชีแนบท้ายประกาศการมอบอำนาจของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

ให้รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายเฉลิมชัย เพ็ญทอง ตำแหน่ง รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังชมภู คนที่ ๒

ลำดับ ที่	กระบวนการบริหาร	มอบโดยอาศัยกฎหมาย	ลักษณะงานที่มอบหมายให้ ปฏิบัติ
๑	การยื่นเรื่องร่ำร้องทุกข์หรือ ขอความช่วยเหลือ	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๒	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๓	การช่วยเหลือสาธารณภัย	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๔	บริการสนับสนุนอุปกรณ์ สัญญาณไฟจราจร	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๕	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต